



# UBKT Đảng ủy Cục Quản lý xuất nhập cảnh thực hiện toàn diện công tác kiểm tra

❖ **Đại tá Nguyễn Bá Tuấn\***



**UBKT Đảng ủy Cục Quản lý xuất nhập cảnh Hội thảo chuyên đề nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ.**

**C**ục Quản lý xuất nhập cảnh (QLXNC) được thành lập tháng 8/2018 là đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Bộ Công an. Đảng bộ Cục là đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng, trực thuộc Đảng ủy Công an Trung ương. Hiện nay, Đảng bộ có hơn 1.600 đảng viên sinh hoạt tại 14 đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc, trong đó 5 đảng bộ cơ sở Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế. Sau Đại hội Đảng bộ Cục lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và

thực hiện quyết định của Bộ Công an, tháng 8/2020, Cơ quan UBKT Đảng ủy Cục được thành lập, là đơn vị cấp phòng thuộc Cục QLXNC, đồng chí Phó Chủ nhiệm thường trực là Thủ trưởng Cơ quan UBKT, đồng chí Phó Chủ nhiệm chuyên trách là Phó Thủ trưởng Cơ quan UBKT.

Dù Đảng bộ mới được thành lập theo cơ cấu, mô hình tổ chức của Bộ Công an, song Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Cục luôn sát sao, lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn tổ chức, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác

kiểm tra, giám sát. Do đó, cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, UBKT đảng ủy các cấp, đảng viên trong Đảng bộ đã thực sự có những chuyển biến tích cực trong nhận thức về công tác kiểm tra, giám sát.

Để công tác kiểm tra, giám sát đi vào nền nếp, UBKT Đảng ủy đã tham mưu giúp Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát. Xây dựng tài liệu hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát cho tổ chức đảng cấp

\* **Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Cục QLXNC**



dưới để thực hiện thống nhất, hiệu quả. Tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy ban hành Kế hoạch thực hiện Quy định công tác nắm tình hình của cán bộ kiểm tra đảng các cấp trong Công an nhân dân theo Quyết định số 1011-QĐ/ĐUCA, ngày 19/8/2020 của Đảng ủy Công an Trung ương; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 01-CT/ĐUCA, ngày 13/11/2020 của Đảng ủy Công an Trung ương về đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong Công an nhân dân; sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy Cục nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chỉ đạo các cơ quan giúp việc, UBKT Đảng ủy và hướng dẫn cấp ủy, UBKT đảng ủy cơ sở tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng; xây dựng, ban hành các văn bản, chương trình, kế hoạch toàn khóa và hằng năm; xây dựng quy chế làm việc của UBKT Đảng ủy, cấp ủy và UBKT các đảng ủy cơ sở; kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương và của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Công an Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

Từ năm 2018 đến nay, cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ đã thực hiện 23 cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với các tổ chức đảng trực thuộc và 56

cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề với đảng viên, trong đó: Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Cục thực hiện 8 kế hoạch kiểm tra, giám sát chuyên đề với 8 đảng ủy và 15 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. UBKT Đảng ủy Cục thực hiện 3 kế hoạch kiểm tra, 7 kế hoạch giám sát chuyên đề đối với 10 đảng bộ cơ sở và 25 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. UBKT đảng ủy cơ sở thực hiện 12 kế hoạch giám sát, 6 kế hoạch kiểm tra đối với các chi bộ trực thuộc. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, lãnh đạo công tác chuyên môn; việc ban hành nghị quyết; chương trình công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và hằng năm; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các quy định về trách nhiệm nêu gương. Các chi bộ trực thuộc đã tiến hành 8 kế hoạch kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên... Việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm bảo đảm phương châm “công minh, chính xác, kịp thời”; trong quá trình xem xét, thi hành kỷ luật đã căn cứ vào nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm và thái độ tiếp thu, tự phê bình, sửa chữa của đảng viên để áp dụng hình

thức kỷ luật phù hợp, do đó không có khiếu nại, tố cáo, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Cùng với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch, UBKT Đảng ủy cũng đã tham mưu giúp Đảng ủy Cục lãnh đạo thực hiện tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ, chuyên môn. Hằng năm, tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng và công tác kiểm tra, giám sát cho cán bộ làm công tác đảng và công tác kiểm tra trong Đảng bộ. Năm 2019, UBKT Đảng ủy Cục đã tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy tổ chức 1 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng và công tác kiểm tra, giám sát cho hơn 100 cán bộ làm công tác đảng và công tác kiểm tra. Năm 2020, UBKT Đảng ủy Cục là đơn vị đầu tiên trong Đảng bộ Công an Trung ương tổ chức thành công Hội thảo chuyên đề “Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng” trong Đảng bộ Cục. Sự kiện này được UBKT Đảng ủy Công an Trung ương và các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Công an Trung ương ghi nhận và đánh giá cao. Năm 2021, UBKT Đảng ủy Cục đã đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở với đề



tài “Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng tại các đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Cục QLXNC”. Ngoài ra, UBKT Đảng ủy Cục còn chủ động nghiên cứu, tổng hợp các quy định của Đảng, UBKT Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương để biên soạn, phát hành các tài liệu hướng dẫn chi tiết, cụ thể nghiệp vụ, quy trình, biểu mẫu về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của cấp ủy (đảng bộ và chi bộ) và UBKT các đảng ủy cơ sở để thực hiện đồng bộ, thống nhất trong Đảng bộ.

Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, thời gian tới, UBKT Đảng ủy Cục QLXNC tiếp tục thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

*Một là*, tiếp tục tham mưu giúp Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, UBKT các cấp trong đảng bộ thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương; nhất là việc thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, gắn với Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 04/CT-BCA ngày 19/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an về đổi mới nâng cao chất lượng phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện

Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới; Các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Cục. Chú trọng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên, tổ chức đảng trong những lĩnh vực, địa bàn dễ xảy ra vi phạm; việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; về chức trách, nhiệm vụ, các quy định nêu gương, quy chế làm việc, quy trình công tác; về những điều cán bộ, đảng viên Công an không được làm. Tập trung kiểm tra, giám sát và xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; những hành vi dung túng, bao che cho khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên, công khai kết quả xử lý.

*Hai là*, UBKT Đảng ủy Cục trực tiếp tiến hành và tham mưu giúp Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, UBKT các cấp nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát; căn cứ nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, nhiệm vụ cấp trên giao chủ động tổ chức công tác nắm tình hình, xây dựng và triển khai các quyết định, kế hoạch kiểm tra, giám sát, xác định những nội dung cần kiểm tra ở cấp mình, trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng, đảng

viên khi có dấu hiệu vi phạm; thường xuyên giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Ngành, các quy chế, quy trình công tác. Giải quyết đơn, thư tố cáo, khiếu nại đối với tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm đúng quy trình, quy định. Xem xét, kết luận những trường hợp vi phạm, quyết định hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật theo quy định.

*Ba là*, phối hợp chặt chẽ với các bộ phận chức năng của Đảng ủy như: Thanh tra, tổ chức cán bộ, xây dựng đảng, trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; giải quyết đơn, thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng và xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm theo đúng quy định. Tiếp tục phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ kiểm tra theo dõi, nắm tình hình các tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ. Đồng thời, tiếp tục hướng dẫn cấp ủy, UBKT đảng ủy cơ sở lãnh đạo, tổ chức kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng; sơ kết, tổng kết các chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng nhằm đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, từ đó rút kinh nghiệm, có biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Cục QLXNC. □